

๒ พุทธจิกายน วันมงคล พสกนิกรไทย " ลอยกระทง อธิษฐาน น้อมใจถวายพระพร "

นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ย. 2552

✖

✖

✖ ลอยกระทงอธิษฐาน น้อมใจถวายพระพร

"ลอยกระทง" เป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทย อีกประเพณีหนึ่งไม่แพ้เทศกาลสงกรานต์ (แม้ได้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เนื่องจากเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทย โดยนิยมลอยกระทงกันในเดือนเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เนื่องจากเป็นวันสิ้นปีนักษัตรเก่า ตามจันทรคติที่มีดวงจันทร์เป็นศูนย์กลางและเป็นช่วงที่น้ำขึ้นสูงสุด และเมื่อพ้นไปจากนั้นก็เริ่มขึ้นปีนักษัตรใหม่ เรียกเดือนอายุ แปลว่าเดือนหนึ่ง ตามคัมภีร์โบราณ ลอยกระทง เป็นพิธีกรรมร่วมกันของผู้คนในชุมชนทั้งสุวรรณภูมิหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีมาแต่ยุคดึกดำบรรพ์ เพื่อขอมมาต่อธรรมชาติ อันมีดินและน้ำที่หล่อเลี้ยง ตลอดจนพืชและสัตว์ที่เกื้อกูลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ช่วยเหลือมนุษย์มีชีวิตเจริญเติบโตอยู่ได้

ในปัจจุบันรูปแบบของการลอยกระทงในแต่ละภูมิภาคมีลักษณะที่เกือบจะคล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันบ้างก็คงเป็นเพียงวัสดุ รูปแบบกระทงที่นำไปลอย และความเชื่อเท่านั้น อาทิ เป็นการบูชาพระเกตุแก้วจุฬามหามุนีที่สถิตย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ การบูชาพระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำมณฑลพม่าหรือเป็นการขอขมาต่อแม่พระคงคาที่ได้ให้โชติภาณุในการอุปโลกน์และการอธิษฐานเพื่อขอลงโทษที่ตนปรารถนา

ดังนั้น เมื่อในโอกาสวันลอยกระทงที่จะมาถึงในวันที่ ๒ พุทธจิกายน ๒๕๕๒ นี้ กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้กับประเทศชาติแล้ว ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรมประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานพุทธศาสนาเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในการร่วมรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทย และเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน น้อมเกล้าขอน้อมกระหม่อมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้นามว่า "ลอยกระทงอธิษฐาน น้อมใจถวายพระพร"

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงแนวคิด "ลอยกระทงอธิษฐาน น้อมใจถวายพระพร" ว่า

"วันลอยกระทง ในวันนี้จะเป็นปีที่พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากเราคนไทยไม่เพียงแต่จะลอยกระทงเพื่อสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การแสดงความขอบคุณหรือขอขมาต่อแม่พระคงคา การลอยเคราะห์ความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น แต่ในปีที่เราคนไทยจะไดรร่วมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทย และร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อน้อมเกล้าขอน้อมกระหม่อมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน"

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้จัดทำสื่อเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง อันได้แก่ หนังสือ "ลอยกระทง" , เพื่อให้สามารถเข้าถึงสาระคุณค่าที่แท้จริงของประเพณีลอยกระทง และจะโดยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยเน้นในเรื่องของสาระคุณค่าทางวัฒนธรรม อันได้แก่คุณค่าครอบครัว : ที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวได้มีโอกาสนำกิจกรรมร่วมกัน คุณค่าต่อชุมชน : ทำให้เกิดความสามัคคีสามัคคีในชุมชน การส่งเสริมและสืบทอดศิลปกรรมด้านช่างฝีมือ ทั้งยังเป็นการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ : ทำให้มีจิตสำนึกเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการช่วยกันรักษาความสะอาดแม่น้ำ ลำคลอง โดยการขุดลอก เก็บขยะในแม่น้ำลำคลองให้สะอาด และไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป ในแม่น้ำลำคลอง คุณค่าต่อศาสนา : ช่วยทำนุบำรุงศาสนา โดยจัดให้มีการทำบุญให้ทาน การปฏิบัติธรรม และพื้นที่อันจะเป็นแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนในการสืบสานคุณค่าของประเพณีให้คงอยู่สืบไป โดยสามารถดาวน์โหลด หนังสือ "ลอยกระทง" (E-book) ได้ที่เว็บไซต์ ของสวช. www.culture.go.th และสพดโทรทัศน์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของประเพณีลอยกระทงและเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมลอยกระทงอธิษฐาน น้อมใจถวายพระพร นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัท บันทึคดี เช่นเตอร์ จำกัด ในการจัดทำกระทงออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมลอยกระทงถวายพระพร ผ่านเว็บไซต์ ของสวช. และเว็บไซต์กระทงดอทคอม www.kapook.com ซึ่งจะเป็นการเปิดช่องทางในการร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทางหนึ่ง ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่งดงาม เป็นสิ่งเชิดหน้าชูตา และสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนและทุกภาคส่วนของสังคม ได้ร่วมกันรณรงค์ รักษา ส่งเสริม สิ่งที่ดีงามให้คงอยู่ เพื่อสืบต่อมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" และที่สำคัญยังเป็นโอกาสที่ดีที่ประชาชนคนไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาและเป็นที่พึ่งแห่งใจอันยิ่งใหญ่

๒ พุทธจิกายน ๒๕๕๒ นี้ มารวมกัน "ลอยกระทงอธิษฐาน น้อมใจถวายพระพร" แสงเทียนในคืนเดือนเพ็ญ จะส่องสว่างทิวหลา อันเป็นแสงเทียนแห่งความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อองค์พระประมุขซึ่งเป็นที่รักยิ่ง...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(สวช.)

...ขอพบพระคุณศรี <http://www.culture.go.th/1/1/1.html>